

บทคัดย่อ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตและมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนี้สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเกิดวิกฤติ การหยุดหรือกอบกู้ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดความมั่นคงและแข็งแรงไม่สามารถทำได้ โดยพึ่งภาคอุตสาหกรรมส่งออกหรือภาคเกษตรแต่เพียงลำพัง ทั้งนี้เพราะภาคอุตสาหกรรมส่งออกของไทยต้องพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตและวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ผลกำไรจากการส่งออกจึงค่อนข้างน้อย ทำนองคล้ายคลึงกับภาคเกษตรกรรม แม้ประเทศไทยจะมีลักษณะทางกายภาพที่เหมาะสมกับการเกษตร และสามารถผลิตผลผลิตทางเกษตรได้มากจนเหลือเพื่อการส่งออกก็ตาม แต่มูลค่าของผลผลิตทางเกษตรค่อนข้างต่ำมาก เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากภาคอุตสาหกรรมทำให้รายได้จากการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร จึงไม่อาจช่วยแก้ปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจของประเทศได้มากนัก ดังนั้นอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวจึงเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในการกอบกู้แก้ไขฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เนื่องจากการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก มีต้นทุนในการผลิตต่ำแต่ให้ผลตอบแทนสูง เพราะทรัพยากรการท่องเที่ยวของชาติมีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์.

รัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องและจริงจังตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมุ่งหวังจะให้การท่องเที่ยวเป็นหนทางที่จะสร้างรายได้ กระจายความเจริญ และสร้างคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับประชาชนโดยทั่วหน้า แต่การพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่ผ่านมา เน้นความสำเร็จด้านการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวเป็นหลักโดยละเลยการพัฒนาในด้านสินค้าและบริการของทรัพยากรการท่องเที่ยว ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประสบปัญหาและเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพเทียบเท่าสากล โดยมีสาเหตุจากหลายประการด้วยกัน แต่สาเหตุที่เป็นรากเหง้าของปัญหา คือ การบริหารจัดการการท่องเที่ยวในทางราบที่ไม่สามารถบูรณาการหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในภาครัฐได้อย่างเป็นเอกภาพ การบริหารจัดการในทางคิง ในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นไม่มีทิศทางและไม่มีความสอดคล้องเพียงพอเหมาะสม ที่จะบริหารจัดการการท่องเที่ยวการจัดการงบประมาณ เพื่อการท่องเที่ยวจะเน้นทางด้านการตลาดมากกว่าจัดสรรงบประมาณเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว การไม่ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และชุมชนท้องถิ่น ให้มีบทบาทในการบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ การขาดองค์ความรู้และศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ศักยภาพการวิจัยทัศนในการพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบการท่องเที่ยว.

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น สามารถทำได้โดยอาศัยความมุ่งมั่นทางการเมืองที่จะส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างจริงจังและเป็นระบบ โดยรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังที่จะเป็นแกนนำในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วน ตั้งแต่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทุกฝ่ายเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมีความพร้อมที่จะเข้ามาช่วยกันพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้การพัฒนาการท่องเที่ยวเติบโตอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมาย และมีความยั่งยืนสอดตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่ายที่คาดหวังให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างคุณประโยชน์ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างทั่วถึง.